

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THỎA THUẬN HỢP TÁC**

- Căn cứ Quyết định số 155-CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản, nay là Trường Đại học Nha Trang;
- Căn cứ “Điều lệ trường đại học” ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) - CN Nha Trang
- Căn cứ nhu cầu và năng lực của các bên, hôm nay ngày 12... tháng 01.. năm 2017, tại Trường Đại học Nha Trang, đại diện các bên gồm:



**Bên A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

Địa chỉ: 02, Đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 0583-831149 Fax: 0583-831147  
Đại diện là TS. Quách Hoài Nam Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

**Bên B: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG (TPBANK)  
- CN NHA TRANG**

Địa chỉ: 9F Lê Thánh Tôn - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại:  
Đại diện là Ông Nguyễn Huỳnh Minh Châu Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Nha Trang

Trên cơ sở năng lực, nhu cầu và nguyện vọng chung, hai bên thống nhất hợp tác trên các lĩnh vực sau đây:

**I. Công tác đào tạo:**

I.1 Hàng năm, Bên A tạo điều kiện cho Bên B đến giới thiệu, tiếp xúc và phỏng vấn tuyển chọn thực tập viên tiềm năng hoặc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp để làm việc cho Bên B.

I.2 Hàng năm, Bên A sẽ mời cán bộ lãnh đạo - quản lý của Bên B đến Bên A để tọa đàm – seminar, nói chuyện chuyên đề nhằm giúp sinh viên nhận biết và làm quen với thực tế môi trường làm việc, công tác tại ngân hàng, tạo tiền đề cho các đợt thực tập tại bên B sau này đạt hiệu quả cao.

I.3 Bên B thống nhất hàng năm sẽ tiếp nhận sinh viên từ Bên A đến thực tập và làm đồ án tốt nghiệp tại Bên B.

I.4 Bên B cử cán bộ có chuyên môn tham gia hội đồng hướng dẫn và đánh giá quá trình thực tập của sinh viên của bên A sau khi kết thúc thời gian thực tập.

I.5 Bên A có trách nhiệm thanh toán kinh phí cho cán bộ hướng dẫn sinh viên thực tập tại ngân hàng sau khi có điểm đánh giá quá trình thực tập, chậm nhất 30 ngày, theo tiêu chuẩn chế độ mời giảng.

## II. Tài trợ học bổng

II.1. Bên B đồng ý tài trợ học bổng cho sinh viên các ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán của Bên A hàng năm số tiền là 40.000.000đ/năm (Bốn mươi triệu đồng) với mức 2.000.000đ/suất.

II.2. Tiêu chí xét học bổng: Đúng các ngành trên, điểm 7,5/10 hoặc 2.7/4 có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập, tích cực các hoạt động phong trào.

## III. Hoạt động cộng đồng và dịch vụ khác

III.1. Bên B hỗ trợ bên A số tiền 60.000.000đ/năm (sáu mươi triệu đồng) để tổ chức hoạt động ngoại khóa đào tạo kỹ năng và các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực làm việc sau khi ra trường. Bên A có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và thống nhất với bên B theo từng năm.

III.2. Bên A đồng ý hỗ trợ bên B triển khai tất cả các tiện ích của ngân hàng đến toàn thể CBVC nhà trường và sinh viên có nhu cầu đang học tập và làm việc tại bên A.

## IV. Điều khoản chung

IV.1 Hai bên thống nhất thực hiện các điều khoản trên, trên tinh thần tự nguyện, tích cực, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, cùng góp phần vào sự phát triển chung của mỗi đơn vị và sự nghiệp giáo dục, đào tạo của đất nước.

IV.2 Bản thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký, và có giá trị trong năm (3) năm. Sau thời gian trên, sẽ tự động được gia hạn mỗi kỳ năm (3) năm nếu như không có những thay đổi điều chỉnh được thông báo giữa hai bên.

Bản thỏa thuận gồm 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản có giá trị ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



*Quách Hoài Nam*

ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Huỳnh Minh Châu*  
NGUYỄN HUỖNH MINH CHÂU

